



ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนตามโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ ๑
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๗
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนตามโครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ ๑ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยรับสมัครคัดเลือก ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๗ ไปแล้วนั้น

บัดนี้ การรับสมัครคัดเลือกได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ
เข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ (สัมภาษณ์) จำนวน ๒ ราย ตามบัญชี
รายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ และขอแจ้งให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกทราบ และถือปฏิบัติ ดังนี้

๑. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกครั้งนี้ ได้ตรวจสอบตามเอกสารหลักฐานและ
ข้อเท็จจริงตามที่ผู้สมัครแจ้งในใบสมัคร หากปรากฏภายหลังพบว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามประกาศ
รับสมัครคัดเลือก ให้ถือว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ จะไม่ได้รับการพิจารณาบรรจุและแต่งตั้ง หากสอบ
คัดเลือกได้

๒. วัน เวลา และสถานที่สอบ

ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ (สัมภาษณ์) ในวันพุธที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๗
เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องโถงศาล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

๓. ระเบียบปฏิบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ (ในวันสอบสัมภาษณ์)

๓.๑ ผู้เข้าสอบควรไปถึงสนามสอบก่อนเวลาสอบอย่างน้อย ๑ ชั่วโมง และห้ามเข้า
ห้องสอบก่อนได้รับอนุญาตจากกรรมการสอบสัมภาษณ์

๓.๒ แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม

๓.๓ ผู้เข้าสอบต้องนำบัตรประจำตัวผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก และบัตรประจำตัวประชาชน
มาแสดงด้วย

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายประเสริฐศักดิ์ เทินไธสง)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑
อนุกรรมการและเลขานุการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑
ปฏิบัติหน้าที่แทน ประธาน อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนตามโครงการครุรักษ์(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ ๑
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๗

อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑

(แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๗)

สาขาวิชาเอกปฐมวัย

ที่	รหัสประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๑๐๒๔๑๐๐๑	นางสาวสุปราณี แซ่จาง	
๒	๑๐๒๔๑๐๐๒	นางสาวธาริณี ศรีสงคราม	



หมายเหตุ ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น เป็นต้นไป
ณ ห้องโถงศาล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต ๑ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่